



WESTERN AUSTRALIAN

Government

Schools

**Dream
Discover
Learn**

Các trường công lập ở Tây Úc hỗ trợ học sinh quốc tế gặt hái thành công về học vấn, với nhiều lộ trình học tập và giáo trình được công nhận trên toàn thế giới. Các trường học của chúng tôi cung cấp một môi trường quan tâm, hòa nhập để giúp mỗi học sinh đạt được hết tiềm năng của các em. Hãy tham gia cùng hàng ngàn học sinh trên khắp thế giới đã chọn Tây Úc làm điểm đến du học của các em.

Phong cách sống Perth

Perth, thủ phủ của tiểu bang Tây Úc, là một thành phố đa văn hóa, an toàn và sôi động. Người dân ở đây thân thiện và thành phố có vô số thứ để tham quan. Hệ thống giao thông công cộng dễ di chuyển và an toàn cho học sinh sử dụng. Người Úc gốc Việt có mặt khá nhiều ở khắp Tây Úc, khiến Perth trở thành nơi chào đón học sinh Việt Nam và những người mới đến muốn có sự kết nối văn hóa.

Thành phố này mang đến lối sống thư giãn với khung cảnh nghệ thuật phong phú, các hoạt động ngoài trời và sự tiếp cận dễ dàng với vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời của Tây Úc, khiến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng cho học sinh quốc tế.

Hệ thống giáo dục và trường học đẳng cấp thế giới

Các trường học của chúng tôi cung cấp chương trình giảng dạy được công nhận trên toàn cầu, chú trọng vào tư duy phản biện, sáng tạo và phát triển các kỹ năng trọn đời. Theo đánh giá của Chương trình Thẩm định Học sinh Quốc tế (PISA) học sinh Tây Úc luôn đạt thành tích cao hơn mức trung bình của thế giới. Chương trình giảng dạy bao gồm 7 năm tiểu học (Mẫu giáo đến Lớp 6) và 6 năm trung học (Lớp 7 đến Lớp 12), chuẩn bị cho học sinh chuyển tiếp liền mạch vào trường đại học, huấn luyện hoặc sự nghiệp toàn cầu.

Học sinh quốc tế có thể tiếp cận hỗ trợ tiếng Anh thông qua các chương trình dạy tiếng Anh được thiết kế riêng do đội ngũ nhân viên chuyên môn giảng dạy, bao gồm cả những học sinh đang trong giai đoạn đầu học tiếng Anh.

Hơn 90% học sinh của chúng tôi tốt nghiệp với Chứng chỉ Giáo dục Tây Úc (WACE). Nền giáo dục Úc được các trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới công nhận và tôn trọng. Sự công nhận này đảm bảo rằng những học sinh hoàn thành chương trình học sẽ được chuẩn bị tốt cho bậc giáo dục đại học, bất kể các em chọn học tại Úc hay ở nơi khác.





Mức học phí phải chăng và dễ tiếp cận

Học tập ở Tây Úc có mức học phí phải chăng, cạnh tranh và đồng đô la Úc có giá trị tuyệt vời so với các loại tiền tệ như đồng đô la Mỹ hoặc đồng bảng Anh. Perth có các chuyến bay thẳng đến Việt Nam và nằm trong cùng một múi giờ, giúp các gia đình giữ liên lạc dễ dàng. Những lợi thế thiết thực này khiến Perth trở thành lựa chọn hàng đầu cho học sinh Việt Nam đang tìm kiếm nền giáo dục chất lượng và sự tiện lợi.

Lựa chọn môn học và chương trình chuyên ngành

Học sinh tại các trường của chúng tôi có thể lựa chọn các môn học từ nhiều lĩnh vực học tập, bao gồm khoa học, nhân văn, tiếng Anh và toán. Ngoài các môn học nền tảng này, học sinh còn được tiếp cận các chương trình chuyên ngành trong các môn STEM, mở rộng học thuật, thể thao, âm nhạc và nghệ thuật, cho phép các em theo đuổi sở thích của mình, xây dựng các kỹ năng đa dạng và xuất sắc trong các lĩnh vực mà các em đam mê.

Trợ học tại nhà dân địa phương và chỗ ăn ở

Học sinh có thể ở trọ với các gia đình người bản xứ được lựa chọn cẩn thận, mang đến cho các em một môi trường gia đình an toàn và được chào đón, giúp nâng cao hiểu biết về văn hóa và kỹ năng ngôn ngữ cho các em. Chương trình trợ học ở nhà dân địa phương của chúng tôi cung cấp cho học sinh một môi trường gia đình an toàn, nuôi dưỡng, nơi các em thực sự có thể trải nghiệm nền văn hóa Úc. Sống với một gia đình bản xứ giúp học sinh trau dồi tiếng Anh, xây dựng các mối quan hệ lâu dài và hòa nhập vào một cộng đồng hỗ trợ. Học sinh cũng có thể chọn sống với người giám hộ. Người này phải là cha mẹ hoặc họ hàng gần trên 21 tuổi, được Bộ Nội vụ chấp thuận.



Tim hiểu thêm về việc học tập tại Tây Úc bằng cách truy cập schoolsinternational.wa.gov.au.

Bộ Giáo dục

Mã nhà cung cấp CRICOS: 01723A

